



ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายสร้อยตรี ผู้สำเร็จการศึกษาทหาร ชั้นปีที่ ๕

ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายสร้อยตรี ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิทยาเขต พญาไท กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ในปี ๒๕๕๘ ที่ประสงค์จะเข้ารับการประดับเครื่องหมายสร้อยตรี ในครั้งนี้ ให้ยื่นหลักฐานแสดงความจำนงฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยได้กำหนดวิธีในการแสดงความจำนงฯ ไว้ ๔ วิธี โดยให้เลือกรูปวิธี ที่คิดว่าจะสะดวกที่สุดสำหรับตนเอง ได้เพียงวิธีเดียว ดังนี้

๑. วิธีที่ ๑ ให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงความจำนงฯ ด้วยตนเอง ที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่อยู่ใกล้ หรือสะดวกมากที่สุดในวัน และเวลาราชการเท่านั้น

๒. วิธีที่ ๒ ให้ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ จากทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เฉพาะส่วนที่ ๑ และ ๒ แล้วกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบตามที่กำหนด จากนั้น ให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล สมบูรณ์แล้ว ส่งกลับไปยัง E-mail : ktp.tdd@hotmail.com โดยท่านไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

๓. วิธีที่ ๓ ให้ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ และกรอกข้อมูลด้วยตัว บรรจง เช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ จากนั้นให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยท่านไม่ต้องเดินทาง มาด้วยตนเอง

๔. วิธีที่ ๔ ให้ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ และกรอกข้อมูลด้วย ตัวบรรจง เช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ จากนั้นให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ส่งไปที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทางแฟกซ์ หมายเลข ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๗๐ ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐)

ภายหลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะนำรายชื่อผู้ที่ยื่น
แสดงความจำนงฯ ทั้ง ๔ วิธี ที่มีหลักฐานครบถ้วน ขึ้นเว็บไซต์ www.tdd.mi.th, www.tdc.mi.th, ktp.tdd.mi.th,
www.sussadee.com และ www.ruksadindan.com เพื่อให้ผู้แสดงความจำนงฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ และ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะส่งหนังสือเชิญท่านร่วมพิธีฯ ตามที่อยู่ที่ท่านกรอก
ในแบบฟอร์มแสดงความจำนงฯ เมื่อท่านได้รับหนังสือเชิญฯ แล้ว ให้ตอบยืนยันในไปรษณียบัตร ตอบ - รับ ที่แนบ
ส่งกลับไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเร็วที่สุด จึงจะถือว่าได้รับสิทธิ์เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ
ในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลโท

(วีรชัย อินทุโศภน)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน